



ประกาศศาลแรงงานภาค ๕

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ที่ทำการศาลแรงงานภาค ๕

ด้วยศาลแรงงานภาค ๕ มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างเหมา รักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ที่ทำการศาลแรงงานภาค ๕ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีสอบราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตาม ระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ ศาลแรงงานภาค ๕ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๔๗,๕๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) (สัญญาเดียว) และเป็นผลงานที่เป็น คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ศาลแรงงานภาค ๕ เชื้อถือ

กำหนดดูสถานที่จ้างเหมารักษาความสะอาดและชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ใน วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศาลแรงงานภาค ๕

ผู้เสนอราคาจะต้องมาร่วมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดพร้อมดูสถานที่ด้วยตนเอง หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นทราบถึงสภาพและ สถานที่ต่าง ๆ ที่ศาลแรงงานภาค ๕ ได้มีการชี้แจงแล้ว และจะนำเหตุที่มีได้มาดูสถานที่และรับ ฟังการชี้แจงรายละเอียดมาเป็นข้อต่อสู้ในภายหลังมิได้

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ อาคารศาลแรงงานภาค ๕ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศาลแรงงานภาค ๕ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

/ผู้สนใจ...

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานคลัง ศาลแรงงาน
ภาค ๕ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้นำหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอำนาจ ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาขอรับ
เอกสารสอบราคา (ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ ๑๑๒ ๒๒๘ - ๓๐ ต่อ
๑๐๑๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายปานทอง สุ่มมาตย์)

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๕